



๑๘ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย นายกเทศมนตรีเมือง ทั้งสามแห่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุโขทัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดสุโขทัย ประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัย นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสุโขทัย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย และรองประธาน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย

ตามที่จังหวัดสุโขทัยได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดเป็นประจำทุกเดือน นั้น

จังหวัดสุโขทัยกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ ห้องประชุม ศรีสีขนาลัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสุโขทัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอความร่วมมือส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

๑. ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีข้อราชการสำคัญจะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมฯ ขอให้แจ้งสำนักงานจังหวัดฯ พร้อมจัดส่งข้อมูลประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ จำนวน ๑๘๐ ชุด ภายใน วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าไม่มีความประสงค์จะส่งข้อมูล ทั้งนี้ ข้อราชการที่จะ บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมฯ ควรเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่างๆ ได้รับทราบหรือมีส่วนใน การพิจารณาาร่วมกันและใช้เวลานำเสนอเรื่องละไม่เกิน ๕ นาที

๒. กรณีต้องการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการประชุมฯ ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานกับ สนจ.สท. (กลุ่มงานอำนวยการ) ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๑ วันทำการ

๓. จังหวัดสุโขทัยได้กำหนดให้มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนั้น กรณีมีหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ขอให้ส่งข้อมูลประวัติโดยสังเขป พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑-๒ นิ้ว เพื่อจัดทำ Power Point แนะนำตัวในที่ประชุม ให้ สนจ.สท. (กลุ่มงานอำนวยการ) ทราบไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ

๔. ฝ่ายเลขานุการจะจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของจังหวัดสุโขทัย <http://www.sukhothai.go.th> ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ขอให้ส่วนราชการต่างๆ สำเนาและตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว หากพบข้อบกพร่องประการใด กรุณาแจ้งกลุ่มงานอำนวยการ สนจ.สท. แก่ไขแล้วนำไปปรับปรุงในวันประชุม

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิติ แก้วสลับสี)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย